



ที่ พร ๐๐๓๓๒/ว ๕๐

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ
สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่) ได้ดำเนินการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ชั้น ๓ อาคารหลังเก่า) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จึงขอส่งรายละเอียดของสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ และสามารถดูรายละเอียดของสรุปมติการประชุม ก.ท.จ. แพร่ ได้ที่ www.phraelocal.go.th.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ และนำเรียนนายอำเภอเพื่อโปรดทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่)

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ชั้น ๓ อาคารหลังเก่า)

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ ฯ - แนะนำตัวคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล

ประธานฯ มอบเลขานุการฯ ชี้แจง

เลขานุการฯ

ข้อเท็จจริง

ด้วยเทศบาลในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ (ก.ท.จ.แพร่) ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ.แพร่กำหนด และได้รายงานขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาล ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องขาว จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบทำสัญญาจ้าง นางสาวเสาวนีย์ เจริญสุข ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเวียง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ในลำดับที่ ๑ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเวียง อัตรารับเงินเดือนขั้น จ. ๑ ขั้น ๖,๐๕๐ บาท

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๕.๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ราชการ

เลขานุการฯ

ด้วยเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบให้นายวีรพล มะทะ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา สังกัด กองช่างเทศบาลตำบล ป่าแมต พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อไปปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ



/ระเบียบวาระที่ ๕.๓....

ระเบียบวาระที่ ๕.๓
เลขานุการฯ

เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาล ออกจากราชการไว้ก่อน

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รายงานให้พนักงานเทศบาล ออกจากราชการไว้ก่อน รายงานนายศดานนท์ จากนั้น ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ๕ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล อัตราเงินเดือนขั้น ๑๑,๙๒๐ บาท ด้วยเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลอง จังหวัดแพร่ ดำเนินคดีในความผิดฐาน “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”

เพื่อให้การดำเนินการสอบสวนวินัยเป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.แพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และหนังสือสำนักงาน ก.อบต. , ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว๗๓๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จึงขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ในการให้พนักงานเทศบาล นายศดานนท์ จากนั้น ออกจากราชการไว้ก่อน จนกว่าการดำเนินการสอบสวนทางวินัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านปิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว

จึงขอให้ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ให้เทศบาลตำบลบ้านปินออกคำสั่งให้นายศดานนท์ จากนั้น ออกจากราชการไว้ก่อน ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.แพร่ มีมติเห็นชอบ (วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๕)

ระเบียบวาระที่ ๕.๔
เลขานุการฯ

เรื่อง ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลในพื้นที่ขอความเห็นชอบย้ายตำแหน่งพนักงานเทศบาล ดังนี้

๑. การย้ายตำแหน่งพนักงานเทศบาล กรณีเป็นตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับเดียวกัน และพนักงานเทศบาลมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑.) เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาลสามัญราย นางสาวณิชากร ร่มเย็น คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาการบริหารธุรกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๒ สังกัดกองคลัง อัตราเงินเดือนขั้น ๙,๒๑๐ บาท ไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้นเดิม

๒) เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาลสามัญราย นางสาวณัฐธยาน์ หมุดปิน คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์(ศศ.บ.) สาขาการจัดการทั่วไป(บัญชี) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๗-๐๐๑ สังกัดกองคลัง อัตราเงินเดือนขั้น ๘,๕๔๐ บาท ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๑๑-๐๐๑ สังกัดกองคลัง ทั้งนี้ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้นเดิม



๓) เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ขอความเห็นชอบย้ายพนักงานเทศบาลสามัญราย นายกรกต รัตนมูลปัญญา คุณวุฒิ
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ส.บ.) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม) ตำแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุข ๕ เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๔๐๓-๐๐๑ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อัตราเงินเดือนขั้น ๑๐,๗๐๐ บาท ไปดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ๕ เลขที่ตำแหน่ง
๐๘-๐๗๐๔-๐๐๑ สังกัด กองการศึกษา ทั้งนี้ ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้นเดิม

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕.๕
เลขานุการฯ

เห็นชอบ

เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล

ด้วยเทศบาลในพื้นที่ขอความเห็นชอบในการโอนพนักงานเทศบาล -
จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบ
รับโอนพนักงานเทศบาล ราย น.ส.วิภาวรรณ ปัญญาใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑
เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๒๑๑-๐๐๑ สังกัดกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อัตราเงินเดือน ขั้น ๖,๑๖๐ บาท มาดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๑-๐๐๒ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ให้ได้รับอัตราเงินเดือน
ขั้นเดิม

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕.๖.

เลขานุการฯ

เนื่องจากเป็นการบรรจุยังไม่ถึง ๒ ปี จึงให้รอผลการพิจารณาของ
ก.ท.จ.ลำพูน ก่อนแล้วจึงเสนอ ก.ท.จ.แพร่ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาลไปรับราชการสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ด้วยเทศบาลในพื้นที่ขอความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ไปรับราชการ
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลร่องกวาง อำเภอร่องกวาง จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบให้
พนักงานเทศบาล ราย นายประภาส ใฝ่ฝน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลร่องกวาง คุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) รัฐศาสตร์(ร.ม.) อัตราเงินเดือนขั้น ๑๔,๓๐๐ บาท ไปดำรง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. อบต.บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๒. เทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบให้พนักงาน
เทศบาล รายนายประพันธ์ คมสาคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕ สังกัด
กองคลัง เทศบาลเมืองแพร่ คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือนขั้น ๑๒,๕๓๐ บาท ไปดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๗.

เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
ประเภทอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

เลขานุการฯ

ด้วยเทศบาลในพื้นที่ขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
ข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบรับโอน
ข้าราชการครู กทม. รายน.ส.สุวิมล มาสุด ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๑
เลขที่ตำแหน่ง ขธร.บ.น.๑๓(ป) สังกัดโรงเรียนวัดบางสะแกนอก สำนักงานเขตธนบุรี
กทม. คุณวุฒิ ครุศาสตร์ (ค.บ.) (เอกการศึกษาปฐมวัย) อัตราเงินเดือนชั้น
๑๒,๕๓๐ บาท มาดำรงตำแหน่ง ครู เลขที่ตำแหน่ง ๒๔๑๒๗-๒ สังกัดโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อัตราเงินเดือนชั้น ๑๒,๕๓๐ บาท

๒. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ขอความเห็นชอบรับ
โอนข้าราชการพลเรือน ราย นายศักดิ์ชัย ธิวงศ์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี กรมปศุสัตว์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) (สัตวศาสตร์) อัตราเงินเดือนชั้น
๑๖,๕๑๐ บาท มาดำรงตำแหน่ง สัตวแพทย์ ๕ เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๔๐๕-๐๐๑
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัด
แพร่ อัตราเงินเดือนชั้น ๑๖,๒๔๐ บาท

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๘.

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง
และกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล และโครงสร้างส่วนราชการ

เลขานุการฯ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอรับการประเมิน
กำหนดขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง โดยแจ้งว่า
เทศบาลมีรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา (ไม่รวม
เงินกู้) คิดเป็น ๓๓,๖๗๔,๒๑๖.๓๕ บาท โดยปัจจุบันมีเทศบาลมีปริมาณงาน และ
คุณภาพของงานเพิ่มมากขึ้น เทศบาลจึงมีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อปรับ
ขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง โดยแจ้งรายชื่อผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วม
ประเมินตัวชี้วัดการกำหนดขนาดได้แก่ นายสมคิด สุขทั่วญาติ กำนันตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณาเสนอรายชื่อ

มติที่ประชุม

- (๑) นายศักดิ์ ภูพลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ. เป็นประธานกรรมการ
- (๒) คลังจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการ
- (๓) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการ
- (๔) นายสมคิด สุขทั่วญาติ กำนันตำบลแม่คำมี เป็นกรรมการ
- (๕) เลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
- (๖) ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ



ระเบียบวาระที่ ๕.๙. เรื่อง การอุทธรณ์ของพนักงานจ้างเทศบาล

เลขานุการฯ

ด้วยนายมนัส ชัยชูวิทย์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งนักการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลทุ่งไธ้งที่ ๓๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งนายมนัส ฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ยกเลิกคำสั่งของเทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง ดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์พิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑. เรื่อง การส่งเรื่องดำเนินการทางวินัย และการส่งเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล

เลขานุการฯ

ด้วยปัจจุบันได้มีการดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ได้กำหนดให้กรณี ก.ท.จ. ได้รับเรื่องดำเนินการทางวินัยหรือรับเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้ ก.ท.จ.ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี พิจารณาทำความเห็นแล้วเสนอให้ ก.ท.จ.พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในทางปฏิบัติควรเห็นชอบกรณีที่สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ ได้รับเรื่องดำเนินการทางวินัยหรือเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ เสนอประธาน ก.ท.จ.แพร่ เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พิจารณาทำความเห็นเพื่อเสนอ ก.ท.จ.แพร่พิจารณา และให้สำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ รายงานการส่งเรื่องดังกล่าวให้ ก.ท.จ.แพร่ ทราบ

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖.๒. เรื่อง การกำหนดห้วงระยะเวลาการประชุม ก.ท.จ.แพร่

เลขานุการฯ

ด้วยในการประชุม ก.ท.จ.แพร่ มิได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการประชุมไว้ ทำให้มีปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ ในการเข้าร่วมประชุม ฯ ดังนั้น เพื่อให้การประชุม ก.ท.จ.แพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรกำหนดห้วงระยะเวลาในการประชุม ก.ท.จ.แพร่ ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่สามของเดือน และหากวันพฤหัสบดีเป็นวันหยุดราชการให้เลื่อนเข้ามาเป็นวันพุธ โดยให้เทศบาลที่จะเสนอเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้ ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา ให้ส่งภายในวันที่ ๕ ของเดือน

จึงขอให้ที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ พิจารณา

มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่เลขานุการ ก.ท.จ.แพร่ เสนอ

